



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ฉบับประจำวันที 12-18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 หน้า 34 มูลค่าข่าว 158,430.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อาชีพะเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต 4.0

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต อาชีวศึกษา 4.0" ภาคกลาง-ตะวันออก โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ภาคกลาง)

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต อาชีวศึกษา 4.0 เป็นการแนะแนวทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัด



ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง เปิดเส้นทางอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าชมนิทรรศการและจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติที่ต่อการศึกษาด้านวิชาชีพตรงกับความเสมอภาคและความต้องการของตนเอง รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงตามความเสมอภาค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองมีทัศนคติต่ออาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมของประเทศ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษา โดยคาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมชมกิจกรรมอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า วันละ 2,000 คน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวด้วยว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล "อาชีพะสร้างชาติไทยแลนด์ 4.0" ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียน ต่อในสายอาชีพ สำหรับการจัดในภาคกลางนี้ มีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาได้นำผลงานเด่นๆ ของแต่ละแห่งมานำเสนอ โดยจัดแบ่งเป็นโซน เช่น โซนด้านการผลิต

กำลังคนอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมใหม่ First S-CURVE และกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต New S-CURVE โซนการจัดอาชีวศึกษาภาคีกับต่างประเทศ การต่อยอดอาชีวศึกษากับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาทิ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นำความก้าวหน้าการเรียนการสอนอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นนำทางด้านเครื่องกลเรือมาแนะนำ, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นำถึงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในการทำความสะอาด แผงโซลาร์เซลล์นำมาเสนอ, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นำเครื่องแกะสลัก 3 มิติมาสาธิตให้ชม

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นำใจรักชาวคลองอ้อมกุ้งสำเร็จรูปแ่งเสียง และสมุนไพรลูกประคบผลไม้ม่าสาธิตและให้นักเรียนที่สนใจทดลองทำผลิตภัณฑ์ และโซนกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ■

